



สร้างสรรค์ □ ต่อจากหน้า 1

นายกองค์การนิสิต มมส “ไอซ์-กนกพงศ์ ทองใบ” อยากเห็นทุกพรรคหาเสียงอย่างสร้างสรรค์ ไร้การกลั่นแกล้ง วอนรัฐบาลทหารอย่าแทรกแซง ส่วนนายกฯ ในฝัน อยากได้ผู้นำที่บริหารประเทศด้วยความสุจริต-โปร่งใส เห็นประโยชน์ของชาติ-ประชาชน มากกว่าของตัวเอง เฝ้ามองใจได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประชาธิปไตย ยันไปหย่อนบัตรเลือกตั้งแน่นอน

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ยังคงนำเสนอความคิดเห็นของคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ เพื่อให้พรรคการเมืองที่จะเข้ามาหรือรัฐบาลชุดใหม่ นำไปผลักดันเป็นนโยบายขับเคลื่อนประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยวันนี้ไปฟัง ไอซ์-กนกพงศ์ ทองใบ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม (มมส) ในฐานะนายกองค์การนิสิต มมส ที่บอกว่า รู้สึกถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเลือกตั้งมาตลอด ส่วนตัวไม่เห็นด้วยที่ กกต. มากำหนดวันเลือกตั้งเลื่อนออกไปจากเดิม เพราะรัฐบาลเคยสัญญากับประชาชนว่า จะมีการเลือกตั้งในช่วงไหน แต่กลับมาเลื่อนออกไปอีก ทำให้ดูเหมือนว่าสิ่งที่พูดออกไปก่อนหน้านี้เป็นการขายฝันเท่านั้น คนยังหวังจะเห็นประชาธิปไตยยกกลับคืนสู่ประชาชนในเร็ววัน

นายกนพงศ์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้กลุ่มนิสิตนักศึกษา เริ่มตื่นตัวเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

มากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส ก็ออกมาเคลื่อนไหวโดยมีกระแสเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งในวันเดิม แต่ กกต.ไม่สนใจ อย่างไรก็ตาม องค์การนิสิต มมส จะยังคงไม่ออกมาเคลื่อนไหวอะไรในตอนี้ แต่จะรับฟังทุกเสียงของนิสิตที่ออกมาเคลื่อนไหวโดยสันติวิธี และองค์การนิสิต มมส จะปกป้องนิสิตภายในมหาวิทยาลัย ส่วนที่มีข่าวว่ามีการเก็บบัตรประชาชนในบางพื้นที่นั้น ยังไม่ทราบข่าวนี้ แต่หากมีการเก็บบัตรประชาชนในเขตพื้นที่ มมส จริง องค์การนิสิตคงจะไม่ยินยอมแน่นอน

นายกองค์การนิสิต มมส กล่าวอีกว่า หลังกำหนดวันเลือกตั้งที่ชัดเจนแล้ว เชื่อว่าการหาเสียงคงจะคึกคักมากขึ้นเรื่อย ๆ ผู้สมัครจากหลายพรรคการเมือง ทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ก็เริ่มลงพื้นที่เข้าถึงตัวประชาชน ได้เห็นภาพการอบอุ่นอ่อนหวานถึงหน้าบ้านประชาชน ซึ่งเป็นภาพที่ไม่ได้เห็นมานานแล้ว ตนเคยไปเลือกตั้ง ส.ส. มา 1 ครั้ง ก่อนเกิดการรัฐประหาร รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประชาธิปไตยใหม่ของประเทศไทย และการคัดเลือกผู้นำมาพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น การเลือกตั้งครั้งนี้ ยืนยันว่าจะไปใช้สิทธิแน่นอน

“การเลือกตั้งครั้งนี้ ไอซ์อยากเห็นการหาเสียงและการเลือกตั้งเป็นไปอย่างยุติธรรม ไม่มีการกลั่นแกล้งกัน หาเสียงอย่างสร้างสรรค์ โปร่งใส ซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่เห็นความรุนแรงแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม รัฐบาลทหารก็ไม่ควรเข้าไปแทรกแซงพรรคการเมืองด้วย ส่วนเรื่องที่ว่าอยากได้นายกฯ แบบไหนนั้น ไอซ์อยากได้นายกฯ ที่เห็นผลประโยชน์ของประชาชน ของประเทศชาติ มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว และบริหารประเทศด้วยความสุจริตโปร่งใส มีธรรมาภิบาล ยึดหลักสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นที่ตั้ง” นายกองค์การนิสิต มมส กล่าวทิ้งท้าย.